

สรุปการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับส่วนภูมิภาค

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีความถูกต้องและมีความชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จึงได้จัดทำเอกสาร “สรุปการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับส่วนภูมิภาค” ฉบับนี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้

รายการเอกสาร	เอกสารที่
<p>1. ตารางสรุปการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ตาราง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตารางสรุปการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับส่วนภูมิภาค ตามประกาศฉบับเดิม (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ พ.ศ. 2554) - ตารางสรุปการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับส่วนภูมิภาค ตามประกาศฉบับใหม่ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ พ.ศ. 2560) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 	<p>1.1</p> <p>1.2</p>
<p>2. Flow Chart หลักการ/ขั้นตอนการทำงาน (ในการปฏิบัติงานให้ใช้ควบคู่กับตารางสรุปการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับส่วนภูมิภาค) แบ่งออกเป็น 3 Flow Chart ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flow Chart 1: หลักการ/ขั้นตอนการทำงานในการยื่นแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1 ผ่าน internet/walk in กรณีมีการชำระเงิน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 - Flow Chart 2: หลักการ/ขั้นตอนการทำงานในการยื่นคำขออื่นๆ ผ่าน walk in กรณีมีการชำระเงิน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 - Flow Chart 3: หลักการ/ขั้นตอนการทำงานในการยื่นคำขออื่นๆ แบบ manual กรณีมีการชำระเงิน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 	<p>2.1</p> <p>2.2</p> <p>2.3</p>
<p>3. ประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560 (โดยได้ Highlight เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสจ. และสอดคล้องกับตารางสรุปการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตรายสำหรับส่วนภูมิภาค เอกสาร 1.1 และ 1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้) 	<p>3.1</p>

รายการเอกสาร	เอกสารที่
<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต (โดยได้ Highlight เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสจ. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้) 	3.2
<p>4. รวม Link คู่มือเพื่อรองรับการมอบอำนาจและการดำเนินการด้านวัตถุอันตราย สำหรับ ส่วนภูมิภาค ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวม Link คู่มือประชาชน เช่น คู่มือประชาชน การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 คู่มือประชาชน การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กรณีเป็นวัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่มีการนำมาแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ เป็นต้น - รวม Link คู่มือใช้งานระบบ Privus ด้านวัตถุอันตราย สำหรับส่วนภูมิภาค เช่น คู่มือการออกใบสั่งชำระเงิน ตามคำสั่ง คสช. 77/2559 คู่มือรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1 คู่มือการออกใบอนุญาตผลิต/นำเข้า/ส่งออก/มีไว้ในครอบครอง วอ.3 คู่มือแก้ไขใบอนุญาตผลิต/นำเข้า/ส่งออก/มีไว้ในครอบครอง วอ.3 เป็นต้น - รวม Link คู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือสายการผลิตวัตถุอันตราย คู่มือการตรวจสอบสถานที่ผลิต/นำเข้า/ส่งออก/ครอบครองวัตถุอันตราย เป็นต้น 	<p>4.1</p> <p>4.2</p> <p>4.3</p>

ทั้งนี้ หาก สสจ. ต้องการประสานการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย สสจ. สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางเพิ่มเติม ได้ทาง Line กลุ่ม “E-sub วัตถุอันตราย” ซึ่งเป็น Line กลุ่มที่ใช้ในการประสานการทำงานระหว่าง สสจ. กับ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน